



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวิทยุชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ประจำสำนักงาน กสทช. เขต ๑ (นนทบุรี)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องวิทยุชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำสำนักงาน กสทช. เขต ๑ (นนทบุรี)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายเครื่องวิทยุชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วน คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสาขาที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทยให้เข้าเสนอราคาครั้งนี้

ราคากลางที่ใช้สอบราคาดำเนินการจัดซื้อเครื่องวิทยุชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำสำนักงาน กสทช. เขต ๑ (นนทบุรี) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๙๙,๒๕๐.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงาน กสทช. เขต ๑ (นนทบุรี) อาคาร
ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที่ ๑๐๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๓ ๖๒๔๑ ต่อ ๒๐๕ ในวันและเวลาทำงาน ทั้งนี้ ผู้ขอรับ
เอกสารสอบราคาต้องแสดงหลักฐานว่า เป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้นเท่านั้น หากไม่
สามารถติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
พร้อมเอกสารประกอบมามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลา
ราชการ ณ สำนักงาน กสทช. เขต ๑ (นนทบุรี) อาคารชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๑๐๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายพิภพ รอดผดุง)

ผู้อำนวยการส่วนงานกำกับการตรวจสอบคลื่นความถี่
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค ๑
ปฏิบัติการแทน เลขานุการ กสทช.